



Không ai có thể nhìn thấy được. Lúc dân Israel sống kiếp nô lệ tại Ai Cập, Pharaô ra lệnh giết tất cả các bé trai của người Israel. Song tình cảm tàn sát đó nổi lên một nhân vật vĩ đại, được Thiên Chúa quan phòng cứu thoát. Đó là ông Môsê, vị cứu tinh của dân Chúa sau này, vua Hêrôđê cũng có mệnh quyệt để nhốt ông trong khi nhà vua ra sức chống lại tất cả các bé trai sinh ra tại Bêlem để hai tu sĩ trốn xuống và tìm vị thánh sát quỷ trời để Đấng Giêsu Kitô - Đấng cứu chuộc chúng ta.

Là con cái của Chúa - những kẻ tìm kiếm không thấy may có chút gì trên cõi đời này - chúng ta được mời gọi sống như những kẻ thiếu kém, hèn mọn, chấp nhận bị đẩy vào Thiên Chúa để được Ngài phù trợ và che chở khỏi sự dữ. Như ông Môsê, Thiên Chúa đã làm cho mọi việc đều sinh lợi ích cho dân Ngài; và ngày nay cũng vậy, như Đấng Giêsu Kitô, Thiên Chúa hành động vì lợi ích của chúng ta. Thế những Ngài muốn anh chị em phải quan tâm đến tha nhân cũng như Ngài lo lắng cho chúng ta, ngõ hầu Chúa Giêsu có thể tiếp tục công việc tốt đẹp của Ngài trên chúng ta.

Những người nghèo, người bị áp bức, hoặc những ai đang chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội phải là đối tượng ưu tiên của anh chị em chăm sóc, cũng như chúng ta là đối tượng ưu tiên của Thiên Chúa. Đấng bị bắt trong ngày Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đáo hôm nay, chúng ta phải nhìn đến các hài nhi còn trong bụng mẹ, hoàn toàn cô độc và vô phương giúp đỡ, song đã là nhân của trời nên phá thai. Thật là không phải nếu chúng ta để họ hoá những kẻ chết trong phá thai với Pharaô hoặc Hêrôđê, vì hai nhân vật này có thể đã hành động vô ý thức.

Tuy vậy, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp với quan niệm sai trái rằng việc phá thai không hề liên can gì đến hành động sát hại trẻ thơ vô tội. Công đồng Vaticanô II đã tuyên bố rằng: "Ngay từ lúc thụ thai, mẹ sống con người phải được bảo vệ trọn vẹn và chăm sóc chu đáo nhất, trong khi phá thai và giết hại trẻ thơ là những tội ác ghê gớm không sao tính".

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được giá trị của sự sống Chúa ban tặng cho con người thật quý giá để chúng con cùng nhau trân trọng và bảo vệ sự sống. Amen.

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:

Hàng

-----